

ห่วงใยผู้สูงวัยจากใจ...น้อมบุญ โครงการของคนรุ่นใหม่ เรียกรอยยิ้ม มอบกำลังใจสู่หญิงชราล้น (หลวงพ่อบ่) ผู้รอคอยความรัก



“เมื่อได้ยินเสียงรถวิ่งผ่าน ต่างชะงักว่าจะมีใครมาหา มาเยี่ยมเยียน หรือเปล่า?” เสียงสะท้อนให้คนรุ่นใหม่หันมาใส่ใจคนชราที่ออกมาจากใจผ่านถ้อยคำบอกเล่าจากคุณยาย อมรา วิวัฒนานนท์ อายุ 86 ปี หนึ่งในผู้สูงวัยที่อาศัยอยู่กับสถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี จ.นครปฐม ท่ามกลางสังคมไทยที่กำลังเผชิญกับสถานการณ์ผู้สูงวัยถูกทอดทิ้งให้อยู่อย่างโดดเดี่ยวเพียงลำพังมากขึ้นจากจำนวนคนตาบอดของคุณยายของ สถานสงเคราะห์คนชราทั่วประเทศมีอัตราเพิ่มขึ้นทุกปี ครอบครัวใหญ่ที่รวมปู่ย่าตายายในบ้าน กลายเป็นครอบครัวเดี่ยวขนาดเล็ก กล่าวคือมีสมาชิกในครอบครัวอยู่กันไม่เกินสองรุ่น (Generation) ซึ่งปรากฏการณ์ดังกล่าวกลายเป็นปัญหาต่อเนื่องที่จะเกิดขึ้นกับคนในสังคมโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงวัย

ดังนั้น บริษัท น้อมบุญ จำกัด หนึ่งในผู้นำด้านอสังหาริมทรัพย์ เป็นภาคเอกชนที่เห็นความสำคัญให้กลุ่มคนรุ่นใหม่หันมาให้ความสนใจกับผู้สูงวัยมาตลอด จึงได้สานต่อเจตนารมณ์จัดโครงการ “ห่วงใยผู้สูงวัยจากใจ...น้อมบุญ” ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3 ซึ่งในปีนี้ได้ดึงแนวร่วมจากสมาชิกสังคมออนไลน์ ชื่อตั้งอย่างเฟสบุ๊ค (Facebook) มาร่วมแสดงพลังในกิจกรรมดี ๆ ตอบแทนสังคม “มอบรักให้แม่...แชร์รักให้โลก” ร่วมกันกด Like แพนเพจบริษัท 1 Like เท่ากับ 10 บาท โดยทุกยอดเงินบริจาคโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ ได้นำไปสมทบทุนสวัสดิการผู้สูงวัย สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี (หลวงพ่อบ่) จ.นครปฐม

สำหรับกิจกรรม “ห่วงใยผู้สูงวัยจากใจ...น้อมบุญ ครั้งที่ 3” ได้เริ่มขึ้นท่ามกลางสายฝนที่โปรยปรายตลอดทั้งวัน ซึ่งคณะผู้บริหารนำโดย นายมานะ จิระนภากุล กรรมการผู้จัดการ และนางปาริชาติ จิระนภากุล ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท น้อมบุญ จำกัด พร้อมด้วยพนักงานจิตอาสาทุกคน พร้อมใจกันเดินทางมุ่งหน้าสู่ศูนย์ศรี จ.นครปฐม ตั้งใจนำเงินสมทบทุนและของใช้จำเป็นมาพร้อมด้วยกิจกรรมสนุกๆ สร้างเสียงหัวเราะ มามอบให้กับผู้สูงวัยซึ่งเป็นหญิงชราล้นของสถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารีแห่งนี้ยิ่งที่ นอกจากนี้พันธมิตรทางธุรกิจอย่าง ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และธนาคาร กสิกรไทย จำกัด ยังได้สนับสนุน น้ำดื่ม หมอนอิง และยาสามัญประจำบ้านมาร่วมสมทบ ในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย โดยมี คุณชชาติ นามขาม ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์ฯ เป็นตัวแทนรับมอบ